
รายงานการประชุมสภาคณาจารย ์
สามัญ คร้ังที ่ 12/2559 

วันพุธที่  7 ธันวาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 13.00  - 16.00 น. 
ณ หอ้งประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 

สํานักงานอธิการบดี ศาลายา 
========================= 

ผู้มาประชุม 
 1. รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา  ศรีโรจนกลุ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ประธาน 
 2. อาจารย์ ดร.ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร ์ รองประธานฯ คนที่ 1 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ รองประธานฯ คนที่ 2 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงด ี โตอิ้ม                    คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์ เลขาธิการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปล้ืมปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รองเลขาธกิาร 
 6. รองศาสตราจารย์ พญ.ดวงพร  นะคาพันธุ์ชัย คณะเทคนิคการแพทย์  
 7. อาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทศันีย์ไตรเทพ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 9. ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.วริณุ บุญนุช คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวทิย ์ ลิมาวงษ์ปราณ ี คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  
 11. อาจารย์ ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์  
 12. อาจารย์ ดร.นันทินี นวลนิม่  คณะกายภาพบําบัด  
 13. อาจารย์ ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  
 15. อาจารย์ ดร.นนทสรวง กลีบผ้ึง  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 16. อาจารย์ ดร.มนตอ์มร ปรชีารัตน์  สถาบันนวัตกรรมการเรยีนรู ้  
 17. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ตั้งนพินธ ์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  
 18. อาจารย์ ดร.ชยานันต์ หงษ์ฟ้า  วิทยาลัยนานาชาติ  
 19. อาจารย์ ดร.กรกนก สารภิรมย ์  วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ ์ สถาบนัวิจัยประชากรและสังคม  
 21. รองศาสตราจารย์ นพ.สิงหเ์พ็ชร สุขสมปอง ประธานสภาอาจารย์ศิรริาช  
 22. อาจารย์ ดร.สมชาย บุญเพ็งรกัษ ์  ประธานสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย ์  
 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา เจริญสุข ประธานสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์  
 24. รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจติต์ บุญเฉิด ประธานสภาอาจารย์ คณะวทิยาศาสตร์  
 25. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรนนัท์ แกล้วกล้า ประธานสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 
 26. อาจารย์ ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์  ประธานสภาอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ 
 27. อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวไิล  แทนประธานสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร ์  
 28. อาจารย์ ดร.สรญัญา แก้วประเสริฐ แทนประธานสภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
 29. อาจารย์ ดร.บัณฑิต ชาญณรงค์  ประธานสภาอาจารย์ คณะส่ิงแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร ์ 
 30. อาจารย์ ดร.ยรุาพร สหัสกลุ  แทนประธานสภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ  
 31. อาจารย์ ดร.ชนากานต์ บญุนุช  ประธานสภาอาจารย์ วทิยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
 32. อาจารย์ ธรรม จตุนาม  ประธานสภาอาจารย์ วทิยาลัยราชสุดา  
 33. อาจารย์ ดร.พินน์นรา โรจน์วิรัตน์  ประธานสภาอาจารย์ วทิยาเขตกาญจนบุร ี  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. อาจารย์ นพ.ต่อพล วัฒนา  คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  
 2. อาจารย์ นพ.ธัชพงศ์ งามอุโฆษ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี  
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 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยทุธ  ขจรปรีดานนท ์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  
 4. รองศาสตราจารย์ นพ.รวิศ เรืองตระกูล คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญงิ โควศวนนท์ คณะพยาบาลศาสตร ์  
 6. ศาสตราจารย์ พญ.อลิสา  ล้ิมสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี  
 7. อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์  โครงการจัดตัง้สถาบันสิทธิมนษุยชนและสันติศึกษา  
 8. อาจารย์ พรพิมล ล่ิมเจริญ  บัณฑิตวิทยาลัย  
 9. อาจารย์ ดร.ปิยภัสร ธาระวานิช  วิทยาลัยการจดัการ  
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตมิดี อาพัทธนานนท ์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท.นพ.ภากร จันทนมัฎฐะ ประธานสภาอาจารย์รามาธิบด ี  
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอิ่ม ประธานสภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์  
 13. อาจารย์ ดร.เจษฎา ธรรมวณิช  ประธานสภาอาจารย์ วทิยาลัยดุริยางคศิลป์  
 

ฝ่ายเลขานุการ 
 1. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 2. นางพัชญา  วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 3. นางสาวพรศิริ  บุญมาวงค์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
  
เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 
 รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล ประธานสภาคณาจารย์ ทําหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 514 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 
  เลขาธิการแจ้งว่า ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 514 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 มี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.2 สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจํา
มหาวิทยาลัยมหิดล  
  เลขาธิการแจ้งว่า สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการ
ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 19/2559 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.3 เร่ืองแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
  เลขาธิการ แจ้งว่า ปอมท. กําหนดประชุมวิชาการ ปอมท. เรื่อง ปรับทัศนคติอย่างไร ให้อุดมศึกษาไทย
อยู่รอด และการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย” ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม 
นงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าประชุมวิชาการ จํานวน 5 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล 
อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม รองศาสตราจารย์ พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ ได้สรุปสาระสําคัญฯ ดังนี้ 
 นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและมอบโล่รางวัล “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” 
ประจําปี พ.ศ. 2559 จากน้ันเป็นการเสวนา เรื่อง “ปรับทัศนคติอย่างไร ให้อุดมศึกษาไทยอยู่รอด” โดยวิทยากรคือ นายขจร  
จิตสุขุมมงคล  รองศาสตราจารย์สุรินทร์ คําฝอย ศาสตราจารย์ น.สพ.สมชาย จันทร์ผ่องแสง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพจน์ 
เอี้ยงกุญชร (ผู้ดําเนินรายการ) ภาคบ่ายเป็นการเสวนากลุ่มย่อย 2 เรื่อง คือ “คิดใหม่ ทําใหม่ เพื่อการศึกษาไทยในอนาคต” โดย  
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ดร.ประชาคม จันทรชิต  ดร.พิธาน พื้นทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกื้อกูล สุนันทเกษม (ผู้ดําเนินรายการ) และ “ปัญญาชนคน
รุ่นใหม่กับธุรกิจไทยยุค 4.0” โดย นายวิธาน มณีงาม  นายรุ่งโรจน์ ตันติเวชอภิกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะ อุไรไพรวัน (ผู้
ดําเนินรายการ) 
 วันที่สองเป็นการเสวนา เรื่อง “ประสบการณ์การทํางานวิจัยจากงานประจําและการวิจัยในชั้นเรียน” 
โดยผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานในงานน้ีมีจํานวน 3 คน จากน้ันเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิจัยจากงานประจําใน
ระบบการศึกษา” โดย ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (มีการนําเสนอเอกสารใน www.thaieduresearch.com) และมี
การมอบรางวัลการประกวด 
 เนื้อหาการบรรยายในส่วนที่สําคัญและมีประโยชน์จะได้เรียบเรียงและนําเสนอโดยละเอียดในข่าวสภา
คณาจารย์ต่อไป 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2559  
 ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยทําหนังสือขอให้ยืนยันการทําหน้าที่เป็นประธานฝ่ายต้อนรับอาจารย์สักขี

พยาน และเสนอชื่อกรรมการฝ่ายต้อนรับอาจารย์สักขีพยาน ประธานได้ทําหนังสือตอบรับและเสนอช่ือกรรมการฝ่ายต้อนรับ
อาจารย์สักขีพยานไปยังมหาวิทยาลัยเรียบรอ้ยแล้ว 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.5 ผลการเลือกต้ังซ่อมสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงาน  
 เลขาธิการแจ้งว่า มหาวิทยาลัยประกาศผลการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วน

งานแทนตําแหน่งที่ว่างของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และคณะทันตแพทยศาสตร์ 
ดังนี้ 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ เป็นสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงานของ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมดี อาพัทธนานนท์ เป็นสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงานของ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

 3. รองศาสตราจารย์ ทพ.ยสวิมล คูผาสุข เป็นประธานสภาอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.6 การเลือกต้ังซ่อมสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงาน  
 เลขาธิการแจ้งว่า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประฤดา สุริยันต์ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองคณบดีฝ่าย

บริหาร และยุทธศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ทําให้ตําแหน่งสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงานของคณะ
ศิลปศาสตร์ ว่างลง ตามข้อ 15(7) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย สภาคณาจารย์ พ.ศ. 2553 เนื่องจากได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร มหาวิทยาลัยได้จัดทําคําส่ังแต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์เป็นผู้ดําเนินการเลือกตั้งซ่อมฯ ต่อไป 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.7 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง จรรยาบรรณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559  
 ประธานแจ้งว่ามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง จรรยาบรรณผู้บริหารของ

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

 

1.8 เร่ืองที่ประธานได้ดําเนินการไปแล้ว 
  - ทําหนังสือถึงกองกฎหมายเพื่อดําเนินการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ 
พ.ศ.2553 ตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์ 
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  - ทําหนังสือเสนอช่ือ อาจารย์ ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ
ดําเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.9 กําหนดการประชุมสภาคณาจารย์ ประจําปี 2560 
 เลขาธิการแจ้งว่า ฝ่ายเลขานุการได้จัดทําตารางกําหนดประชุมสภาคณาจารย์ ประจําปี 2560 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

 

1.10 แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2560 
 เลขาธิการแจ้งว่า ฝ่ายเลขานุการได้จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปี 2560 ซึ่งมีแผนการดําเนินงาน

ดังนี้ 

วัน เดือน ปี กิจกรรม 

2 มีนาคม 2560 พิธีมอบโล่รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจําปี 2559 
มีนาคม - ตุลาคม 2560 ดําเนินการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจําปี 2560 
เมษายน 2560 จัด Retreat ในต่างจังหวัด 
27 พฤษภาคม 2560 รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท. ครั้งที่ 5/2560 
กลางเดือนมิถุนายน 2560 จัดเสวนาวิชาการการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
กรกฎาคม – กันยายน 2560 เตรียมงานของฝ่ายอาจารย์สักขีพยาน ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัต

ประจําปีการศึกษา 2559 
กรกฎาคม – ตุลาคม 2560 ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ชุดใหม่ 
6 กันยายน 2560 จัดงานเกษียณอายุงานให้แก่สมาชิกสภาคณาจารย์ 
ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการดําเนินงานทั้ งวาระ ตั้ งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน  2558- 

พฤศจิกายน 2560 
1 พฤศจิกายน 2560 ประชุมสภาคณาจารย์ครั้งสุดท้าย และส่งมอบงานให้สภาคณาจารย์ชุดใหม ่
 

   ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังที่ 11/2559 ประชุมเม่ือวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559   
 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 11/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติ คุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1 แนวทางพิจารณากําหนดระยะเวลาการจ้าง/การทําสัญญาจ้าง ของพนักงานมหาวิทยาลัย สาย

วิชาการ 
 ประธานแจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการพิจารณาแนวทางการกําหนดระยะเวลาการจ้าง/

การทําสัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เพื่อเชื่อมโยงกับการขอตําแหน่งทางวิชาการ ในส่วนของสภาคณาจารย์ได้
ขอให้สมาชิกเสนอข้อคิดเห็นมายังประธาน ซึ่งได้รวบรวมความเห็นนําเสนอรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และมหาวิทยาลัย
ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
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 3.2 การไม่หยุดรถตรงทางม้าลาย 
เลขาธิการแจ้งว่า ตามที่สภาคณาจารย์ได้ทําหนังสือถึงรองศาสตราจารย์ ดร .กิติกร จามรดุสิต  

รองอธิการบดีฝ่ายส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสนอเรื่องการไม่หยุดรถตรงทางม้าลายนั้น รองอธิการบดีฝ่าย
ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ทําหนังสือชี้แจงเรื่องดังกล่าวแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 3.3 การร่วมเป็นเจ้าภาพในการบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

ประธานแจ้งว่า จากการสอบถามความเห็นทางอีเมล์ เรื่อง การร่วมเป็นเจ้าภาพในการบําเพ็ญกุศลสวด
พระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปรากฏว่า มีผู้ตอบรับว่าไปกับส่วนงานต้นสังกัด และ
ไปส่วนตัว โดยมีผู้ตอบรับไปกับสภาคณาจารย์จํานวนไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก (16 ท่าน) 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การยกเลิกการจ่ายเงิน พตส. แก่พนักงาน 

 รองศาสตราจารย์ ดร.จีรนันท์ แกล้วกล้า ประธานสภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ เสนอเรื่องเข้า
ระเบียบวาระดังน้ี 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ยกเลิกการจ่ายเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ่ายจากเงินรายได้คณะ ประจําปีงบประมาณ 2560 จํานวน 12 ราย  ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราจ่ายเงินเพิ่มฯ พ.ศ. 2551 หน้า 1 ข้อ 2 ให้มีการจ่ายแก่ข้าราชการหรือ
พนักงานที่เปล่ียนสภาพจากข้าราชการโดยเงินรายได้มหาวิทยาลัย แต่พนักงานที่บรรจุใหม่ ส่วนงานเป็นผู้จ่าย ซึ่งตามแต่ส่วนงาน
พิจารณา  จึงขอทราบนโยบายของส่วนงานอื่นๆ 
 ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 
 ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน ได้รับเงิน พ.ต.ส. เหมือนกันทุกส่วนงาน สําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากเงินรายได้ส่วนงาน บางส่วนงานจ่ายเท่ากับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน 
บางส่วนงานขึ้นอยู่กับ PA ดังนั้นข้อสรุปคือ ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละส่วนงาน 
 

 4.2 การเสนอช่ือผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล 
เลขาธิการแจ้งว่า ตามที่สภาคณาจารย์เสนอช่ือ อาจารย์ ดร.ชนากานต์ บุญนุช เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์

ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล นั้น ได้รับหนังสือจาก อาจารย์ ดร.ชนากานต์ บุญนุช ว่าขอ
ลาออกจากการเป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ 

ที่ประชุมได้มีมติเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ใน
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล แทนอาจารย์ ดร.ชนากานต์ บุญนุช ซึ่งประธานจะได้ทําหนังสือ
แจ้งอธิการบดตี่อไป 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  การรายงานผลการดําเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์ใน
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

5.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหน่งทาง
วิชาการ  

 อาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัยแจ้งว่า  
ศาสตราจารย์ พญ.อลิสา ล้ิมสุวรรณ ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัยฝากข้อมูลเพื่อแจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ มีการ
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ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางในการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ และขอเชิญคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมฟังการ
บรรยาย โดยมีกําหนดการดังนี้ 

 วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุม 530 สํานักงานอธิการบดี บรรยายเป็น
ภาษาอังกฤษสําหรับคณาจารย์ชาวต่างประเทศ 

 วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

 

5.2 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้แทนสภาคณาจารย์

ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแจ้งว่า มหาวิทยาลัยออกประกาศฯ งดการจัดกิจกรรมนักศึกษารื่น
เริง เป็นเวลา 1 ปี 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

5.3 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ และผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

5.4 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล  
 อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ แจ้งว่า มีการยกคําร้องอุทธรณ์ เนื่องจากข้อตกลงการทําสัญญาเป็น
ความประสงค์ของผู้ต่อสัญญา ดังนั้น มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์แก้ไขคําส่ังให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้เปล่ียนสถานภาพ 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

5.5 คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
  อาจารย์ ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้

มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

 

5.6 คณะกรรมการดําเนินงานสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ลิมาวงษ์ปราณี ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการดําเนินงาน
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 1. สํานักพิมพ์ได้รับงบประมาณปีละ 3 ล้านบาท โดยใช้จ่ายผ่านสํานักหอสมุดฯ 
 2. นโยบายการผลิตหนงัสือ แต่เดิมจะผลิตหนังสือ ตํารา เกี่ยวกับวิชาการ แต่นโยบายใหม่ จะให้มีการผลิต
หนังสือด้านอื่นๆ ด้วย 
 3. มีโครงการความร่วมมือกับบริษัทเอกชน จะผลิตหนังสือประเภท E-book แทนการพิมพ์เป็น hard 
copy 
 สรุป แนวโน้มการพิมพ์หนังสือจะเปล่ียนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนจะเป็นหนังสือประเภทใดบ้าง จะได้
พิจารณาต่อไป 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 



 
 

 
 

7

5.7 คณะกรรมการดําเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  อาจารย์ ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการดําเนินงานบริหารจัดการระบบ

กายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แจ้งว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 สรุปประเด็นการ
ประชุม ได้ดังน้ี 

 1. กองกายภาพฯ ขอความร่วมมือปิดไฟ 1 ชั่วโมง เวลา 12.00-13.00 น. ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 
ของเดือน เพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

 2. เสนอความเห็นเรื่องการขุดต้นไม้ล้อมปลูก อายุของต้นไม้จะส้ัน ในกรณีที่ต้นไม้ตาย เสนอให้ปลูกตั้งแต่
ต้นยังเล็ก อายุของต้นไม้จะยืนยาวกว่า 

 3. เสนอความเห็น เรื่องเรดาไซด์ ซึ่งเป็นป้ายสัญญาณจราจร เป็นตัวควบคุมความเร็วของรถยนต์และเตือน
ผู้ขับขี่ เสนอให้กองกายภาพฯ ไปศึกษาหาข้อมูล 

 นอกจากนี้สมาชิกได้ฝากข้อเสนอ และขอให้กองกายภาพฯ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. ควรย้ายทางม้าลายหน้าสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลไปไว้หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพราะเป็นช่วง

อันตราย 
 2. บริเวณวงเวียนมีต้นไม้สูง อาจเกิดอันตรายได้ เนื่องจากต้นไม้บังทําให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ กลับรถไม่

สะดวก  
       3. เสนอให้ ตีเส้นถนนให้ชัดเจนระหว่างทางที่จะเล้ียวรถไปถนนบรมราชชนนีและกลับรถมามหาวิทยาลัย 

 4. มีการนําน้ําประปามารดต้นไม้ เสนอให้ใช้น้ําจากคลองรอบมหาวิทยาลัย   และคลองรอบสิทธาคารนํ้า
เริ่มเน่าเสีย 

 5. อาคารในหลายส่วนงานมีส่ิงกีดขวางบริเวณทางหนีไฟ ไม่มีการตรวจสอบจากผู้รับผิดชอบ 
 6. ที่จอดรถสําหรับนักศึกษาไม่เพียงพอ มีความเห็นว่ารายได้มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มาจากนักศึกษาเป็นผู้

จ่ายค่าเล่าเรียน ควรอํานวยความสะดวกให้นักศึกษามากกว่านี้ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ให้ข้อมูลดังนี้ 
  มหาวิทยาลัยมีโครงการจะสร้างอาคารท่ีจอดรถบริเวณสิทธาคาร ส่วนนโยบายการปลูกต้นไม้ล้อม

เนื่องจากครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยปรับภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีไม้มะฮอกกานีเกือบทั้งหมด แต่โตช้า จึงเสนอให้มีการเอาไม้
ล้อมมาปลูก เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะคงไว้ซึ่งพื้นที่สีเขียว 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

 

5.8 คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาลแจ้งว่า 

ตามที่ได้มีการทําหนังสือสอบถามผู้แทนส่วนงานเพื่อขอทราบปัญหา อุปสรรคของตําแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ นั้น มีส่วนงานที่มีผู้ช่วย
อาจารย์ จํานวน 24 ส่วนงาน ขณะนี้ได้รับข้อมูลมาทั้งหมด 22 ส่วนงาน  

 สรุป ฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล จะนําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ และนําเสนอสภาคณาจารย์ต่อไป 
โดยในการประชุมเดือนมกราคม 2560 ฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาลจะเลือกเลขานุการฝ่ายแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประฤดา สุริยันต์ 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

  

5.9 คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร  
 อาจารย์ ดร.นนทสรวง กลีบผ้ึง เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร 

แจ้งว่า คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าฯ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 531 สํานักงาน
อธิการบดี ศาลายา เพื่อพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจําปี 2559 มีผู้ได้รับการคัดเลือกจํานวน 4 ท่าน 
ได้แก่ 

 1. ศาสตราจารย์ พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง คณะวิทยาศาสตร ์  
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 3. รองศาสตราจารย์ ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ ์ คณะทันตแพทยศาสตร ์
 4. ศาสตราจารย์ พญ.อําไพวรรณ จวนสัมฤทธ์ิ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

   มติที่ประชุม  รับรองอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจําปี 2559 ทั้ง 4 ท่าน 
 

5.10 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
อาจารย์ ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ข่าวสภา

คณาจารย์ ฉบับเดือนธันวาคม 2559 อาจารย์ ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร เป็นบรรณาธิการประจําฉบับ หากสมาชิกมี
บทความหรือข่าวประชาสัมพันธ์ ขอให้ส่งที่ฝ่ายเลขานุการ 

   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

5.11 คณะกรรมการฝ่ายรับเร่ืองร้องเรียน  
 ประธานแจ้งว่า มีหนังสือร้องเรียนไม่มีชื่อผู้ลงนาม 2 ฉบับ ซึ่งประธานจะได้ประสานกับอธิการบดีต่อไป 

เนื่องจากผู้ร้องจะส่งหนังสือร้องเรียนไปหลายช่องทาง 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ   

 6.1 กําหนดการประชุมสภาคณาจารย์ ครั้งต่อไป 
  ที่ประชุมกําหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 13.00- 
16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดี ศาลายา และถือเป็นโอกาส
เล้ียงต้อนรับปีใหม่ด้วยพร้อมกัน 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00  น. 
 
 

 
 

                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม                           นางสาวสุจิรา  สอนสม 
              ผู้ตรวจรายงานการการประชุม                                   ผู้จดรายงานการประชุม 


